



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  
เรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล  
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เรื่อง รับสมัคร  
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่  
๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครและตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ  
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า ผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน  
ในตำแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกตามประกาศรับสมัคร  
จำนวน ๑ ราย ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

หากผู้สมัครสอบแข่งขันยืนยันว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ  
ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน โปรดนำเอกสารหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเขต  
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ เพื่อ  
จะได้ตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่ง หากปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจะได้ประกาศ  
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพิ่มเติมต่อไป หากพ้นกำหนดตามประกาศนี้แล้วจะไม่รับพิจารณา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธนชน มุทาพร)

ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑

บัญชีรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก	ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
1	นางสาวประยูร โสภาพ	ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา	ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานอื่นเพื่อใช้ในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้

